

สาส์นจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตลาดหุ้นไทยในปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 8.26 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ผันผวนรุนแรงตลอดทั้งปีโดยปรับตัวจากสิ้นปี 2562 ที่ 1,579.84 จุด ลดลงต่ำสุดถึง 1,024.46 จุด หรือลดลงร้อยละ 35.15 ในเดือนมีนาคม จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เป็นวงกว้างและกระจายไปทั่วโลก และหลังจากนั้นดัชนีได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคมปิดที่ 1,449.35 จุด ผลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกซึ่งหลายมีการปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ รัฐบาลทั่วโลกออกมาตรการอัดฉีดสภาพคล่อง เป็นผลทำให้ปริมาณเงินส่วนเกินบางส่วนไหลเข้าสู่ตลาดหุ้น โดยเฉพาะสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 68,607 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ 53,192 ล้านบาท สำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากปี 2562 โดยมีปริมาณซื้อขายสัญญาฯ จาก 104.52 ล้านสัญญาในปี 2562 เป็น 120.19 ล้านสัญญาในปี 2563

ในปี 2563 นักลงทุนรายย่อยมีบทบาทเพิ่มขึ้นมาก โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ร้อยละ 43.7 จากปี 2562 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 33.7 ขณะที่นักลงทุนประเภทอื่นๆ มีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง โดยนักลงทุนต่างชาติมีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 35.9 จากปี 2562 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 41.4 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 10.5 จากปี 2562 ที่ร้อยละ 13.5 และนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดส่วนการซื้อขายลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 9.9 จากปี 2562 ที่ร้อยละ 11.4 สำหรับบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดปี 2563 ที่ร้อยละ 1.05 ลดลงจากปี 2562 ที่ร้อยละ 1.35

กองทุนส่วนบุคคลมีมูลค่าสินทรัพย์เพิ่มจากปีก่อน

ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ถึงแม้ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนมากจากสถานการณ์โควิด-19 มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลสามารถรักษาระดับได้ไม่แตกต่างจากปีก่อน กล่าวคือ มูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 3,826 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2562 เป็น 3,950 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 หรือมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 3% จากปี 2562

เพิ่มทางเลือกการลงทุนในต่างประเทศ

นอกจากการลงทุนในประเทศ บริษัทยังเพิ่มทางเลือกการลงทุนในต่างประเทศให้กับลูกค้าผ่าน

1) กองทุนส่วนบุคคล “ทรินิตี้ เอเชียน ไพรวาท ฟันด์” โดยลงทุนในตลาดเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ซึ่งให้อัตราผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงสิ้นปี 2563 ที่ร้อยละ 45.93 โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 4.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเมื่อสิ้นปี 2562 เป็น 8.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ณ สิ้นปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 90.91%

2) กองทุนสัญชาติเวียดนาม SSISCA ซึ่งเป็นกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ในเวียดนาม คือ SSI Asset management Limited Company โดยที่กองทุนเป็นสัญชาติเวียดนามจึงสามารถลงทุนโดยไม่ต้องเสียค่าพรีเอมิยม เมื่อลงทุนในหุ้นที่ติดโควตานักลงทุนต่างประเทศ (Foreign Ownership Limit, FOL) มูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุน ณ สิ้นปี 8.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีมูลค่า 6.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.76

เป็นที่ปรึกษา และนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีผลงานการเป็นที่ปรึกษา และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ด้วยผลงานการนำบมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) เข้าตลาดในปลายปี 2562 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้รับรางวัล SET AWARDS 2020 ประเภทรางวัล Deal of the year awards ด้านการระดมทุน (Capital Market Fund Raising Deal) เป็นรางวัลยอดเยี่ยมด้านการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM)

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 มีความผันผวนระหว่างแต่ละไตรมาสตามสภาวะตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีรายได้รวม 717.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีรายได้รวม 677.59 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และบริหารเพิ่มขึ้นจาก 558.40 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 561.91 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิปี 2563 มีจำนวน 130.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิปี 2562 ที่มีจำนวน 96.74 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.85

บริหารงานอย่างมีจริยธรรม และตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีมาก” ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard รวมทั้งได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยม” มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การที่บริษัทให้การสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ “บริษัทเกียติคุณ” ที่จัดโดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อส่งเสริมและดูแลให้พนักงานออมเงินให้มีเพียงพอในการใช้จ่ายเมื่อเกษียณอายุ บริษัทได้รับรางวัลในระดับทอง

บริษัทดำเนินนโยบายธุรกิจโดยตั้งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ตระหนักและให้ความสำคัญที่จะตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้าและสังคมมาโดยตลอด บริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทบรรลุถึงวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทได้สอดแทรกวัฒนธรรมองค์กรในขบวนการทำงานของพนักงานทุกฝ่ายและทุกระดับและสื่อสารเน้นย้ำถึงพฤติกรรมที่คาดหวังแก่พนักงานเพื่อให้พนักงานยึดเป็นแนวทางปฏิบัติงาน และเพื่อให้ทุกองค์ประกอบของบริษัทเดินทางไปในทิศทางเดียวกัน

ในปี 2563 แม้เศรษฐกิจและหลายธุรกิจจะสะดุด และหยุดชะงักจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัทพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะดูแล และให้บริการต่อลูกค้า นักลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรฐานความมีประสิทธิภาพเช่นเดิม ในขณะเดียวกัน บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย และชีวอนามัยของพนักงานเป็นอันดับต้นๆ ควบคู่กันไปด้วย โดยปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัดที่จะช่วยควบคุมการระบาดของเชื้อโควิด-19 ไม่ให้แพร่กระจายโดยจัดให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือการทำงาน เครื่องมือสื่อสาร ที่จะอำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานที่บ้าน สามารถให้บริการลูกค้า นักลงทุนได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้จัดระบบสื่อสารให้พนักงานสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา กับพนักงานท่านอื่นๆได้อย่างคล่องตัว สำหรับพนักงานที่มีจำเป็นต้องทำงานที่สถานที่ทำงาน บริษัทได้กำหนดมาตรการอย่างเข้มงวดที่จะดูแลเรื่องสุขอนามัย เว้นระยะห่างในการปฏิบัติงาน สวมใส่หน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ทำงาน มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และจัดแอลกอฮอล์อย่างพอเพียงให้พนักงาน

ในปี 2564 บริษัทคาดการณ์ถึงการเติบโตที่อยู่ในระดับต่ำของเศรษฐกิจโลกโดยรวม และภาวะผันผวนของตลาดหลักทรัพย์จากปัจจัยต่างๆ อันเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 เป็นสำคัญ ที่ยังส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง มากหรือน้อยตามแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งผลกระทบนี้คาดว่าจะยังคงมีอยู่จนกว่าจะมีการบริหารจัดการเรื่องวัคซีนจะกระทำได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากพอ

เศรษฐกิจไทยยังคงมีความเสี่ยงจากภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ล่าช้า และค่าเงินบาทยังคงทรงตัวแข็งค่าต่อไปเป็นปัจจัยเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกอย่างมีนัยสำคัญในขณะที่สภาพคล่องในระบบการเงินโลกสูงต่อเนื่อง เป็นปัจจัยระดับประคองตลาดหุ้นเกิดใหม่ในมิติของ Fund Flow ดังนั้นบริษัทจึงได้วางแผนบริหารงานอย่างระมัดระวัง และรัดกุม มีกลไกที่จะติดตามภาวะเศรษฐกิจโลก และข้อมูลในการกำกับดูแลด้านความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง มีแผนงานในการกระจายรายได้ในหลายๆ ธุรกิจ โดยไม่ได้พึ่งพิงเฉพาะรายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเพียงด้านเดียว นอกจากนี้ มีการนำเสนอกลยุทธ์ในการรักษาและขยายฐานลูกค้าโดยมุ่งเน้น การให้บริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า (Beyond Expectation) ทั้งด้านผลตอบแทนและการให้บริการ

บริษัทมีแผนเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงิน นอกเหนือจากหุ้น

ในปี 2564 บริษัทมีแผนงานที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงิน นอกเหนือจากหุ้นที่ดำเนินการอยู่ ผ่านช่องทางในการนำเสนอ บริการการลงทุนบน Platform ที่มีชื่อว่า Trinity Smart Wealth ผ่าน Digital Media ซึ่งเป็น Platform ที่สามารถตอบสนองต่อ ความต้องการของนักลงทุน กลุ่มที่ต้องการจะลงทุนในหุ้นหรือกองทุน แต่ไม่ค่อยมีเวลาในการศึกษาและติดตามราคา รวมทั้ง สภาพะตลาดหลักทรัพย์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งอาจไม่ทันสมัย และมีข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับจังหวะในการลงทุน ทั้ง จังหวะซื้อ และจังหวะขายได้อย่างมั่นใจ ด้วยขอบเขตการทำงานของบริษัท Trinity Smart Wealth ที่มีทีมนักวิเคราะห์หลัก ทรัพย์และผู้จัดการกองทุน ที่จะเป็นผู้ช่วยในการพิจารณาเลือกสรรและคัดกรอง หุ้น และกองทุน ที่น่าลงทุน รวมทั้งให้ข้อมูล จังหวะการเข้าซื้อ-ขายหุ้น/กองทุนตามลักษณะประเภทการลงทุนที่ลูกค้าได้เลือกไว้

นอกจากการลงทุนในประเทศ บริษัทตั้งเป้าหมายเพิ่มการลงทุนในต่างประเทศผ่านทั้งกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสัญชาติ เวียดนาม SSI-SCA ซึ่งเชื่อมั่นว่าสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ลูกค้า

ในเรื่องการพัฒนาให้ความรู้ บริษัทยังคงให้ความสำคัญ และดำเนินการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้า นักลงทุน รวมทั้ง พัฒนาให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องอยู่ใกล้ชิดกันใน ห้องประชุม หรือห้องอบรมสัมมนา นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อเรียนรู้การใช้ช่องทางสมัยใหม่ในการ สื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ผมในนามตัวแทนของคณะกรรมการ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่เชื่อมั่นในบริษัท ในทีม ผู้บริหารและให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด ผมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความไว้วางใจและสนับสนุนจากทุกท่านเช่นนี้ ต่อไป เพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายของบริษัท



นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
ประธานกรรมการ